



ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

http://kpp-rsc.ricethailand.go.th

e-mail:kpp_rsc.ricethailand.go.th

ข่าวกิจกรรม

ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑๑๔ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙



ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมจัดนิทรรศการ ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1/2559 ณ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม หมู่ที่ 1 บ้านศรีไพศาล ตำบลปางมะค่า อำเภอลำดวนราชบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายธานี ธัญญาโกษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน โดยทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ให้ความรู้ด้านข้าวและแจกแผ่นพับเรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว ลักษณะประจำพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรที่เข้ารับบริการ พร้อมทั้งแจกไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559



ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

นำโดย นายถาวร จามรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านป่าคา จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีกินข้าวใหม่ของชาวนาไทยภูเขาเผ่าม้ง ณ ที่ทำการโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านป่าคา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559

ข่าวหน้ารู้ การป้องกันกำจัดหนอนหัวใบข้าว

หนอนหัวใบข้าว ระยะไข่ 4 - 5 วัน หนอนที่ฟักจากไข่ใหม่ๆ มีสีขาวใส หัวมีสีน้ำตาลอ่อน หนอนโตเต็มที่มีสีเขียวแถบเหลือง หัวสีน้ำตาลเข้ม หนอนโตเต็มที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วเมื่อถูกสัมผัส หนอนมี 5 - 6 ระยะ ส่วนใหญ่มี 5 ระยะ หนอนวัยที่ 5 เป็นวัยที่กินใบข้าวได้มากที่สุด ระยะหนอน 15 - 17 วัน หนอนเข้าดักแด้ในใบข้าวที่ห่อตัวนั้น ระยะดักแด้ 4 - 8 วัน ตัวเต็มวัยจะหลบซ่อนบนต้นข้าวและวางไข่ชุกชุมกลางวัน แล้วจะบินหนีเมื่อถูกรบกวน ลักษณะการทำลายและการระบาด หนอนหัวใบข้าวจะเคลื่อนย้ายเข้าแปลงนา ตั้งแต่ข้าวยังเล็กและวางไข่ที่ใบอ่อน โดยเฉพาะใบที่ 1 - 2 จากยอด เมื่อตัวหนอนฟักออกมาจะแทะผิวใบข้าวส่วนที่เป็นสีเขียว ทำให้เห็นแถบยาวสีขาว มีผลให้การสังเคราะห์แสงลดลง ในระยะข้าวออกรวง หนอนจะทำลายใบธงซึ่งมีผลทำให้ข้าวมีเมล็ดลีบ น้ำหนักลดลง การป้องกันกำจัด กำจัดพืชอาศัยเช่นหญ้าข้าวรก หญ้านกสีชมพู หญ้าปล้อง ไม่ควรใช้สารเคมีกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์หรือผสมผสาน ไม่ควรใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเกิน 5 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปุ๋ยยูเรียไม่ควรเกิน 10 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อพบหนอนหัวใบข้าวในอายุข้าว 15 - 40 วัน ใช้สารฆ่าแมลงประเภทดูดซึม เช่น ฟิโปรนิล เบนซิลแทป เป็นต้น



ตลาดนัดเมล็ดพันธุ์

ข้าว	ราคา ก.ก. ละ (บาท)	บรรจุ (ก.ก.)	หมายเหตุ
กข41	16	25	มีจำหน่าย
กข29	15	25	มีจำหน่าย

โทรศัพท์สอบถามได้ที่ ... 0 5571 0014 ในวันและเวลาราชการ